
   

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

ในวันอังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

************************** 
 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายศรีคำ  อินต๊ะสาร  
นายสุวัจน์  แข่งขัน  
นายเชิดพงค ์ อัมพุธ 
นายสงกรานต์  มากสุก 
นายสังคม  ราชเนตร  
นายนาน  ราชเนตร  
นายสมชาติ  โต๊ะเงิน  
นายเอกพันธ์  ตุ่นนวน 
ร้อยตร ีสมบัติ  ธิวงษา 
นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร  
นายธวัช  ไชยวุฒ ิ
นายสกานต ์ แปงศรี  
นายอดุลย์  ไชยวุฒิ 

ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ศรีคำ  อินต๊ะสาร  
สุวัจน์  แข่งขัน  
เชิดพงค ์ อัมพุธ 
สงกรานต์  มากสุก 
สังคม  ราชเนตร  
นาน  ราชเนตร  
สมชาติ  โต๊ะเงิน  
เอกพันธ์  ตุ่นนวน 
สมบัติ  ธิวงษา 
กฤษณพันธ์  ผดุงศร  
ธวัช  ไชยวุฒ ิ
สกานต์  แปงศรี  
อดุลย์  ไชยวุฒิ 

 

 
- ลา   จำนวน....................-..................คน 
- ผู้ไม่มาประชุม จำนวน....................-...................คน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ฝ่ายบริหาร/ประชาชน/พนักงานเทศบาล 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายสมพันธ์  ธิวงษา  
นายเขียนทอง  คำนวล 
นายสมบูรณ ์  แข่งขัน 
นายสุริยา  ช้างทรัพย์ 
นายลอง  เขียวงาม 
นางอาสาศิริ  ศิริชัย 
นายสุวิทย์  เมืองมา 
นางพัทธนันท์ ฟักแก้ว 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

สมพันธ์  ธิวงษา  
เขียนทอง  คำนวล 
สมบูรณ์   แข่งขัน 
สุริยา  ช้างทรัพย์ 
ลอง  เขียวงาม 
อาสาศิร ิ ศิริชัย 
สุวิทย์  เมืองมา 
พัทธนันท์ ฟักแก้ว 

 

 
/นางอรัญญา.... 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

นางอรัญญา  ไชยวุฒิ 
สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ 
สิบเอกทวีศักดิ์  พละศักดิ์ 
นายวิรุช  หวานเสียง 
นางสาวอรุณี  การเร็ว 
จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ 
นางชนิดา หวานเสียง 
นายโยธิน  สุขเกษม 
นางเรือนแก้ว ไชยวุฒิ 
จ่าเอกสยม   ยินดี 
นางสาวพัชรินทร์ ไชยวุฒิ 
นางเกษดา  หวานเสียง 
นางออย  เมืองชื่น 
นางสาวภาณิญนุช ธิสาร 
นายนิชวน  การเร็ว 
นางสาวขวัญเสด็จ  ไชยสาร 
นายพชิญ์  กุลนนท์พิสิษฐ์ 
นางศรีจันทร์  อินต๊ะสาร 
นายรังสรรค์ นันตา  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นิติกรชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
พนักงานทัว่ไป 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
แม่บ้าน 
เทศกิจ 

อรัญญา  ไชยวุฒิ 
สมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ 
ทวีศักดิ์  พละศักดิ์ 
วิรุช  หวานเสียง 
อรุณี  การเร็ว 
ณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ 
ชนิดา หวานเสียง 
โยธิน  สุขเกษม 
เรือนแก้ว ไชยวุฒิ 
สยม   ยินดี 
พัชรินทร์ ไชยวุฒิ 
เกษดา  หวานเสียง 
ออย  เมืองชื่น 
ภาณิญนุช ธิสาร 
นิชวน  การเร็ว 
ขวัญเสด็จ  ไชยสาร 
พิชญ์  กุลนนท์พิสิษฐ์ 
ศรีจันทร์  อินต๊ะสาร 
รังสรรค์ นันตา 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายเชิดพงค์ อัมพุธ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
(เลขานุการสภา) ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565  ลำดับ
ต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
(ประธานสภา)  ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวัน 

อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำหรับเรื่องที่จะพิจารณากันในวันนี้ หลัก ๆ ก็จะ
เป็นเรื่องรับหลักการของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และเรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสามัญของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และในวันนี้ท่านสมาชิกสภาก็มาประชุม 
จำนวน 12 ท่าน ก็ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ เมื่อที่ประชุมสภาพร้อมแล้ว ผมก็ขอเปิด
การประชุมสภา ครับ  

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ไม่มี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ครับ  
(ประธานสภา)   

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 เมือ่วันอังคาร ที่ 24 
(ประธานสภา) พฤษภาคม 2565 ผมขอเชิญ นายธวัช ไชยวุฒิ  สมาชิกสภา เขต 2 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ   
นายธวัช ไชยวุฒิ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะ 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำการตรวจและ
แก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้สำเนาเอกสารแนบให้กับท่าน
สมาชิกสภาและผู้บริหารทุกท่านไปแล้ว ที่ประชุมมีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  ขอขอบคุณท่านธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 
(ประธานสภา) ได้รายงานและได้สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 

2565 ให้กับท่านสมาชิกสภาและผู้บริหารทุกท่านไปแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  
เชิญครับ ถ้าไม่มี.....ผมจะขอมติในท่ีประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 
พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือ ครับ   

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  11  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย  
(ประธานสภา)  ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ด้วยมติ 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเข้าสู่ ข้อ 2.2 ครับ 
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  ต่อไปเข้าสู่เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวัน 
(ประธานสภา) จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผมขอเชิญ นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภา เขต 2 ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ   
นายธวัช ไชยวุฒิ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะ 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำการตรวจและ
แก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้สำเนาเอกสารแนบให้กับท่านสมาชิก
สภาและผู้บริหารทุกท่านไปแล้ว ที่ประชุมมีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  ขอขอบคุณท่านธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 
(ประธานสภา) ได้รายงานและได้สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 

2565 ให้กับท่านสมาชิกสภาและผู้บริหารทุกท่านไปแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  
เชิญครับ ถ้าไม่มี.....ผมจะขอมติในท่ีประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 
พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือ ครับ                                                 /มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  11  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ   
(ประธานสภา)  สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ด้วยมติ 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องกระทู้ถาม   

3.1 เรื่อง ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพี่ มะโนรส           
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใครเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง , ใคร
เป็นช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างมีใครบ้าง (ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2)  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  เรื่องกระทู้ถามในวันนี้ คือ เรื่องติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 
(ประธานสภา)  นายพี่ มะโนรส หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผู้ตั้งกระทู้ถาม คือ     

นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเชิญครับ 
นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

สำหรับเรื่องที่ผมจะสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีในวันนี้ก็จะเป็น
เรื่องการติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพ่ี มะโนรส หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ว่าใครเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง , ใครเป็นช่าง         
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างมีใครบ้าง ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร ต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วม  
(นายกเทศมนตรี) ประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ สำหรับเรื่องกระทู้ถาม 

ตามที่ท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้สอบถามมานั้น ผมก็ขอตอบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครับ 

1. นายราชัน ไชยลังกา บ้านเลขที่ 30 หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ   เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง 
2. นายสุวิทย์ เมืองมา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง         เป็นช่างผู้ควบคุมงาน 
3. คณะกรรมการการตรวจรับงานจ้าง จำนวน 3 ราย ดังนี้  

(1) นายราชันย์  สิทธิตัน     ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า       ประธานกรรมการฯ  
(2) นางสุปรียา  อาปะมาเถ  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีฯ กรรมการ  
(3) นายมิตร  บัวสิงคำ     ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ     กรรมการ  

ขอบคุณครับ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  ครับ 
(ประธานสภา) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ววันนี้ไม่มี ต่อไปเข้าสู่ 
(ประธานสภา)  ในระเบียบวาระที่ 5 ครับ 
 

/ระเบียบวาระท่ี.... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 เรื่องขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ)             

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อ 5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล  
(ประธานสภา) ตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1           

(ขั้นรับหลักการ) ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ได้เสนอญัตติ ผมขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครับ 

นายเชิดพงค์ อัมพุธ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ก่อนที่สภาเทศบาลจะได้พิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัตเิทศบาล 
(เลขานุการสภา) ตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1            

(ขั้นรับหลักการ) กระผม ขอชี้แจงขั้นตอนถึงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี 
ดังต่อไปนี้  

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรอืให้มีอำนาจตราเทศบัญญัต ิ 

ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่ห้ามมิให้กำหนดเกิน
กว่าหนึ่งพันบาท  

- ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ 
พิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น          
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิน่พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น        
นั้นกำหนดโดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแจ้ง            
มติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติ 

/ฝ่ายสภา... 
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ฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการ จังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวัน
นับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค
หนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระทีส่ามตามลำดับ  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานกรรมการแปรญัตติ 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ 

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปร

ญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ในส่วนของข้อระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องตามระเบียบวาระนี้ ผมขอนำเรียนไว้เพียง

เท่านี้ก่อน ครับ 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
(ประธานสภา)  ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำไดแ้ถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ครับ 
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้า
(นายกเทศมนตรี) ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรี 

ตำบลบ้านถ้ำ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลและกระผมขอแถลงงบประมาณ 
บันทึกหลักการและเหตุผลเพ่ือประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครับ 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ดังต่อไปนี้ 

/1.สถานะการคลัง.…                       
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1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จำนวน  66,633,857.32 บาท  
1.1.2 เงินสะสม            จำนวน  61,678,144.28 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน  22,449,344.78 บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ 

                 รวม            29,310.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 2 โครงการ  

รวม              4,840.00 บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง       จำนวน                 0.00 บาท  

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                 2.1 รายรับจริง   จำนวน   77,847,999.22   บาท    ประกอบด้วย 
     - หมวดภาษีอากร     จำนวน 161,670.71 บาท 

 - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน 478,639.00 บาท 
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 673,812.81 บาท 
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน            0.00 บาท 
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน   93,360.22 บาท 
 - หมวดรายได้จากทุน    จำนวน  23,947.60 บาท 
 - หมวดภาษีจัดสรร        จำนวน 31,953,947.36 บาท 
 - หมวดเงินอุดหนุน                  จำนวน 44,462,621.52 บาท 

        2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จำนวน  2,137,291.00 บาท 
     2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  65,420,719.72 บาท  ประกอบด้วย 

     งบกลาง              จำนวน 25,325,132.90 บาท 
     งบบุคลากร           จำนวน 20,391,847.00 บาท 
     งบดำเนินการ         จำนวน 13,104,537.15 บาท 
     งบลงทุน               จำนวน   4,831,719.00 บาท 

  งบรายจ่ายอื่น         จำนวน                -        บาท 
     งบเงินอุดหนุน         จำนวน   1,767,483.67 บาท 

     2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
     จำนวน      162,291.00 บาท 

     2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่จำนวน 4,596,000.00 บาท 
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม       จำนวน                 0.00 บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้          จำนวน                0.00 บาท

                        

 
/3.งบเฉพาะการ… 
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3.  งบเฉพาะการ 
             ประเภทกิจการประปา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    
     รายรับจริง   จำนวน       1,779,130.50 บาท   

รายจ่ายจริง      จำนวน       1,638,006.49 บาท 
     กู้เงินจากธนาคาร/อ่ืน ๆ        จำนวน            0.00    บาท 
     ยืมเงินสะสม   จำนวน                    0.00   บาท 
     กำไรสะสม   จำนวน         141,124.01 บาท 
     เงินสะสม   จำนวน                   0.00 บาท 
     ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน                   0.00  บาท 
     เงินฝากธนาคาร   จำนวน     3,031,374.97 บาท  

ทรัพย์รับจำนำ   จำนวน                    0.00  บาท 
 

         คำแถลงงบประมาณ 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
1. รายรับ 

 
รายรับ  รายรับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

   ปี  2564   ปี  2565  ปี  2566 
รายได้จัดเก็บ       
   หมวดภาษีอากร 161,670.71 490,000.00 405,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 478,639.00 689,000.00 334,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 673,812.81 850,000.00 750,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,360.22 56,000.00 272,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน 23,947.60 0.00 20,000.00 
                รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,431,430.34 2,085,000.00 1,781,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 31,953,947.36 34,915,000.00 34,219,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

31,953,947.36 34,915,000.00 34,219,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุน 44,462,621.52 42,000,000.00 44,500,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

44,462,621.52 42,000,000.00 44,500,000.00 

รวม 77,847,999.22 79,000,000.00 80,500,000.00 
/2.รายจ่าย… 
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2 รายจ่าย 
 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบดำเนินการ 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน 

 
25,338,572.90 
20,391,847.00 
13,104,537.15 

4,831,719.00 
1,767,483.67 

 
28,439,031.00 
28,042,460.00 
16,506,509.00 

4,250,000.00 
1,762,000.00 

 
27,575,741.00 
28,422,452.00 
21,113,507.00 
  1,609,500.00 
  1,778,800.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 65,434,159.72 79,000,000.00 80,500,000.00 
 
   รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา        

คำแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

รายรับ 
 รายรับจริง   ประมาณการ  
 ปี  2564  ปี  2565  ปี  2566 

รายรับ    
 ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ   1,612,252.00    1,510,000.00  1,640,000.00  
 ค่าจำหน่ายสินค้า      148,195.00  150,000.00  150,000.00  
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร        18,683.50         30,000.00       30,000.00  
 ดอกเบี้ยอ่ืนๆ                     -                        -                        -    
 เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย   
 ทั่วไป 

                    -           50,000.00       50,000.00  

 รายได้อ่ืน ๆ                     -                        -        30,000.00  
รวมรายรับ 1,779,130.50 1,740,000.00 1,900,000.00 

 
   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา        

คำแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

รายจ่าย 
 รายรับจริง   ประมาณการ  
 ปี  2564  ปี  2565  ปี  2566 

รายจ่าย    
  งบกลาง           3,800.00            6,000.00            6,000.00  

 
/รายจ่าย.… 
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    รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา   
คำแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

รายจ่าย 
 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  
 ปี  2564   ปี  2565   ปี  2566  

งบบุคลากร      120,000.00       120,000.00    431,420.00  

งบดำเนินงาน 1,514,206.49 1,602,200.00 1,439,580.00 

งบลงทุน - 11,800.00 23,000.00 
งบรายจ่ายอื่น  - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวมรายจ่าย   1,638,006.49    1,740,000.00    1,900,000.00  

                 
           บันทึกหลักการและเหตุผล 

        ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
          ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

     ******************************** 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป                          
   แผนงานบริหารทั่วไป  20,053,912 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,788,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา  15,307,855 
   แผนงานสาธารณสุข 5,583,640 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,031,880 
   แผนงานเคหะและชุมชน 350,000 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 295,000 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 160,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  8,223,572 
   แผนงานการเกษตร 110,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 20,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
   แผนงานงบกลาง 27,575,741 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 80,500,000 
/และ… 
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และทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแถลงงบประมาณ บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 และส่วนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ทางเจ้าหน้าที่ฯ ก็ได้ถ่ายสำเนาเอกสารและได้แจกให้กับสมาชิกสภา
ล่วงหน้าไปแล้ว ผมคิดว่าทุก ๆ ท่านคงจะได้ดูได้อ่านและได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้ว ขอที่
ประชุมสภาได้โปรดพิจารณา ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ที่ได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ก่อน 
(ประธานสภา) ที่จะให้ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ผมขอ
เชิญท่านปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดทำงบประมาณฯ        
ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

น.ส.ภาณิญนุช ธิสาร  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน ดิฉัน นางสาวภาณิญนุช  ธิสาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห ์

นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในฐานะที่ท่านเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะขออนุญาตท่านประธานสภาเพ่ือให้หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และท่าน 
ผอ. ที่เป็นเจ้าของงบประมาณแต่ละแผนงานซึ่งได้รับร่างเทศบัญญัติไปพร้อมกับท่านสมาชิก
สภาแล้วนั้น ได้นำเสนอเพราะอาจจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบางรายการที่ตกไปและดิฉันก็จะขอ
อนุญาตท่านประธานสภาได้นำเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่าง             
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  โดยร่างเทศบัญญัตินี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการจัดทำงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่มาแทนรูปแบบเดิม เพ่ือที่จะสนองการจัดทำ
งบประมาณในขั้นตอนต่อไป โดยสาระสำคัญของ พรบ.ฉบับนี้ก็คือ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ก็มีหน่วยงาน อบจ. เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง ที่รับงบประมาณตรงจากสำนักงบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เป้าหมายต่อไปก็คือ
เทศบาลตำบลและหลังจากนั้นก็จะมีการออกระเบียบงบประมาณฉบับใหม่ออกมาเพ่ือลบล้าง
ฉบับเก่าที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ก็คือระเบียบวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบทั้งสองฉบับนี้กำหนดไว้ว่าต้องจัดทำระบบงบประมาณในระบบ
อีลาแอสเท่านั้น เพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำเพ่ือพิจารณาและการ
ที่จะเข้าไปคีย์ระบบอีลาแอสได้นั้น เจ้าหน้าที่งบประมาณจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติต่อ
นายกเทศมนตรีก่อน หลังจากได้รับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีแล้ว เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ถึงจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณได้จัดทำในระบบอีลาแอสได้ เพราะฉะนั้น 
รูปแบบของเทศบัญญัติในวันนี้อาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะว่าได้นำเข้าระบบ
อีลาแอสแล้วปริ้นออกมาจากระบบอีลาแอสออกมาเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประการที่ 2 อาจจะมีคำชี้แจงที่มีมากข้ึนกว่าเดิม
และแตกต่างไปจากหลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากมีการจำแนกรูปแบบงบประมาณใหม่      
มาทดแทนรูปแบบเดิม ถ้าจำไม่ผิดจำแนกไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีการ
จำแนกงบประมาณรูปแบบใหม่ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการจัดทำ
งบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

/จะต้อง… 
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จะต้องดำเนินการเขียนอธิบายคำชี้แจงให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095          
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ฉบับนี้ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลาย ๆ ที่อาจจะยัง
ทำไม่ทัน เพราะว่าการจำแนกงบประมาณรูปแบบใหม่ อาจจะมีการจัดทำที่ยากมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นการจัดทำงบประมาณของเราก็จะจัดทำเพ่ือให้สอดคล้องกับหนังสือการจำแนก
งบประมาณรูปแบบใหม่เพ่ือให้เทศบาลของเราได้จัดทำให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายใหม่
ที่ทางกรมฯ ได้กำหนดมาให้มากที่สุด ซึ่งรูปเล่มร่างเทศบัญญัติอาจจะดูหนาและคำชี้แจงมี
ความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งทางกรมก็ได้กำหนดมาเลยนะคะว่าให้ดำเนินการตามข้อ
ระเบียบกฎหมายที่ได้นำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วนะคะ ลำดับต่อไปก็ขอเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านได้เปิดไปที่หน้าถัดไปตรงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายของงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2566 ขอทำความเข้าใจว่าอันนี้คือการประมาณการ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 
การใช้จ่ายจริงแล้วก็จะเป็นการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องดูสถานะการเงิน 
การคลังของเทศบาลก็คือดูว่าเงินงบประมาณเข้ามาตามรายรับที่เราได้ประมาณการไว้หรือปี
นี้เราก็ประมาณการไว้จากที่ดูงบประมาณย้อนหลังแล้ว เจ้าหน้าที่งบประมาณมองเห็นว่าทุก 
ๆ ปีเราได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเพิ่มประมาณสองล้านกว่าบาท ปีนี้เทศบาลก็
เลยตั้งประมาณการไว้ที่  80,500,000 บาท แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ต้องดูสภาวการณ์ความเป็น
จริงกันต่อไปว่าทุก ๆ สามเดือนทางกองคลังก็คงจะได้รายงานสถานะการเงินการคลังต่อ
ผู้บริหารว่าแต่ละไตรมาสต่อไป ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่ละแผนงาน ๆ ไป ก็ขอ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ เจ้าของแผนงานแต่ละแผนงานซึ่งแต่ละท่านก็ได้ไปตรวจร่างเทศฯ 
มาแล้วเผื่อจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ตกหล่นก็จะได้แจ้งและเสนอในที่
ประชุมสภาก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างฯ เพราะหลังจากสภาพิจารณาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไข
ได้แล้วเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาไปแล้วนะคะ แต่ถ้าหากสภาพิจารณาไปแล้วจะมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมก็จะต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ตามแผนงานงบกลาง ตามข้อระเบียบกฎหมายถ้าหากว่านายกเทศมนตรีไม่ได้
มอบหมายให้กองใดรับผิดชอบก็จะเป็นสำนักปลัดเป็นผู้ดูแลและแผนงานอ่ืน ๆ ก็ขออนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงานนั้นได้ช่วยกันตรวจสอบถ้ามีแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้งให้สภา
ได้รับทราบเพ่ือให้สภาได้พิจารณาทีเดียวให้ครบทุกแผนงาน ในส่วนของดิฉันก็ขอนำเรียน
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณค่ะ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้นำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(ประธานสภา)  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ลำดับต่อไปกจ็ะขอให้ 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานได้ตรวจสอบความถูกต้องว่ามีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่        
ถ้ามีก็แจ้งที่ประชุมก่อนที่สภาจะพิจารณารับหลักการนะครับ ขอเชิญครับ  

นางอรัญญา ไชยวุฒ ิ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล  
(ผอ.กองการศึกษา) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอรัญญา ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการกองการศึกษา             

ขออนุญาตแก้ไข หน้า 84 (โครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้         
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท) ก็จะขออนุญาตแก้ไข
เพ่ิมเติม (โครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) งบประมาณคงเดิม ตรงนี้ทำไว้ก็เพ่ือเป็น
การรองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ ซึ่งมีงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท เหตุผล
ทำไมถึงระบุเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ก็คือ 

/พ้ืนที.่.. 
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1. พ้ืนที่ของโรงเรียนอนุบาลฯ มีพ้ืนที่กว้างเพียงพอสำหรับรองรับการก่อสร้าง 
สนามเด็กเล่น  

2. อยู่ศูนย์กลางของชุมชนสามารถให้บริการชุมชนหลังจากที่โรงเรียนเปิดทำ          
การเรียนการสอน เด็ก ๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนสามารถมาใช้สนามเด็กเล่นนี้ได้ก็จะเป็น
การเสริมทักษะทางสมอง 

 และกองการศึกษาขออนุญาตแก้ไข หน้า 150 (โครงการก่อสร้างหลังคาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา) เป็น (โครงการก่อสร้างหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
ถ้ำอนามัย (อาคารหลังใหม่) เพ่ือไปเชื่อมระหว่างโรงเรียนอนุบาลฯกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
ถ้ำอนามัยที่อยู่หลังตลาดเทศบาล งบประมาณคงเดิม ถ้าใช้ข้อความเดิมหมายความว่า
สามารถนำไปสร้างที่ไหนก็ได้เลยขอแก้ไขข้อความระบุไปว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย
อาคารหลังใหม่เชื่อมกับอาคารของโรงเรียนอนุบาลฯ กองการศึกษาก็ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้
ก่อนค่ะ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอขอบคุณ ผอ.กองการศึกษา ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ   
(ประธานสภา) 
น.ส.ภาณิญนุช ธิสาร เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวภาณิญนุช  ธิสาร ในฐานะทีไ่ด้รับมอบหมาย 

จากท่านปลัดเทศบาล ให้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขออนุญาตแก้ไข
ข้อความ งบกิจการประปา หน้าที่  7/7 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์         
ขอแก้ไขข้อความ (โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) จึงขออนุญาตแก้ไขข้อความ ขอบคุณค่ะ  

นายศรีคำ อนิต๊ะสาร ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา) ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 
โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   2   เสียง (ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 , นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีมตเิห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง  
(ประธานสภา) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)               

ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน  10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 2  เสียง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี 5.2 ครับ  
5.2  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สำหรับเรื่องการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เราจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร 
(ประธานสภา) ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่วัน ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงต่อ

ทีป่ระชุมเกี่ยวกับระเบียบทีเ่กีย่วข้อง ครับ  
 

/นายเชิดพงค.์.. 
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นายเชิดพงค์ อัมพุธ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
 (เลขานุการสภา) ประชุมทุกท่าน ผม นายเชิดพงค์  อัมพุธ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขออนุญาต

ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น และด้วยระเบียบข้อบังคับในการ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ฉะนั้น ผมอยาก
ให้สมาชิกสภาเสนอว่าเราควรจะเสนอคำแปรญัตติเป็นระยะเวลากี่วัน ต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน 
แต่ไม่เกิน 7 วัน ผมขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้กอ่น ครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ ผมอยากจะให้ท่านสมาชิกสภาเสนอ 
(ประธานสภา)  ว่าเราควรจะเสนอคำแปรญัตติเป็นระยะเวลากี่วัน ตามระเบียบต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ไม่

เกนิ 7 วัน ตามที่เลขานุการสภาได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ที่ประชุมจะเห็นกำหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี 
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 17.30 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   2   เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภาเทศบาล , 

นายสกานต์ แปงศร ีสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2) 
นายศรีคำ อินต๊ธสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีมตเิห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 
(ประธานสภา) 11 - 14 สิงหาคม  2565 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตำบลบ้านถ้ำ ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง ต่อไป 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.3 ครับ 

5.3 เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สำหรับเรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภา  
(ประธานสภา)   ได้ชี้แจงระเบียบฯที่เก่ียวข้อง ครับ  

 
/นายเชิดพงค…์ 
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นายเชิดพงค์ อัมพุธ  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
(เลขานุการสภา)  ประชุมทุกท่าน ผม นายเชิดพงค์ อัมพุธ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขออนุญาต 

ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2554 หมวดที่ 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 
2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และ ข้อ 105 ภายใต้ บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
วรรคหนึ่ง (3) ข้อ 107 และข้อ 109 ฉะนั้น ในที่ประชุมจะต้องเสนอก่อนว่าจะเอากี่คน
จะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน หลังจากนั้นเราจะต้องเสนอชื่อว่าจะเอาใครบ้าง  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ผมจะขอเสนอในที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะเสนอก่ี   
(ประธานสภา)  คนเชิญในที่ประชุมได้เสนอ ครบั  
นายสมชาติ โต๊ะเงิน  ผมขอเสนอ จำนวน 3 คน ครับ  
(สมาชิกสภา เขต 1) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร นายสมชาติ โต๊ะเงิน เสนอ จำนวน  3  คน  ผมขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน  
(ประธานสภา)   1. นายสังคม      ราชเนตร  สมาชิกสภาเขต 2   เป็นผู้รับรอง คนที่ 1  

2. นายเอกพันธ์   ตุ่นนวน   สมาชิกสภาเขต 2   เป็นผู้รับรอง คนที่ 2  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ที่ประชุมมีใครเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด 
(ประธานสภา)  เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ตามที่ นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 2 เสนอ โปรดยกมือ ครับ  
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ จำนวน  11 เสียง  

-  ไม่เห็นชอบ จำนวน    -  เสียง 
-  งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภาเทศบาล) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน   
(ประธานสภา)   ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเป็นการคัดเลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติ โดยเราจะคัดเลือกเป็นคน ๆ ไปและขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน โดย
ผมจะขอหารือที่ประชุมว่าเราจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีลับ 
เชิญท่านสมาชิกสภา ครับ  

นายสังคม ราชเนตร  ผมขอเสนอโดยวิธีเปิดเผย ครับ 
(สมาชิกสภา เขต 1) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร นายสังคม ราชเนตร เสนอ โดยวิธีเปิดเผย ผมขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน  
(ประธานสภา)    1. นายนาน    ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นผู้รับรอง คนที ่1 
   2. นายอดุลย์  ไชยวุฒ ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นผู้รับรอง คนที ่2 
 ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภา           

ท่านใดเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยวิธีเปิดเผย ตามที่ นายสังคม ราชเนตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ จำนวน  11 เสียง  
-  ไม่เห็นชอบ จำนวน    -  เสียง 
-  งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภาเทศบาล) 

/นายศรีคำ.... 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยวิธีเปิดเผย 
(ประธานสภา) ตามที่ นายสังคม ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 11  

เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอ
เชิญครับ ถ้าไม่มี....ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ            
แปรญัตติ  คนที่ 1  เชิญครับ 

นายสมชาติ โต๊ะเงิน  ผมขอเสนอ นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
(สมาชิกสภา เขต 1) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร นายสมชาติ โต๊ะเงิน เสนอ นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอผู้รับรอง  
(ประธานสภา)  จำนวน 2 คน ครับ 

1. นายสงกรานต์ มากสุก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นผู้รับรอง คนที่ 1  
2. นายธวัช        ไชยวุฒิ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นผู้รับรอง คนที่ 2  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบให้ นายสุวัจน์ แข่งขัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ จำนวน  10 เสียง  
-  ไม่เห็นชอบ จำนวน    -  เสียง 
-  งดออกเสียง จำนวน   2  เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภาเทศบาล ,  

นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีมตเิห็นชอบให้ นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
(ประธานสภา) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน  10 เสียง และ งดออกเสียง 

จำนวน 2 เสียง ลำดับต่อไป ผมขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ         
แปรญัตติ คนที่ 2 เชิญครับ 

นายสังคม ราชเนตร  ผมขอเสนอ นายสงกรานต์  มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
(สมาชิกสภา เขต 1) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร นายสังคม ราชเนตร เสนอ นายสงกรานต์  มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอ  
(ประธานสภา)  ผู้รับรอง จำนวน 2 คน ครับ 

1. นายนาน    ราชเนตร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นผู้รับรอง คนที่ 1  
2. นายอดุลย์  ไชยวุฒิ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นผู้รับรอง คนที่ 2  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบให้ นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 2 โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ จำนวน  10 เสียง  
-  ไม่เห็นชอบ จำนวน    -  เสียง 
-  งดออกเสียง จำนวน   2  เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภาเทศบาล ,  

นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีมตเิห็นชอบให้ นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภา) เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน  10 เสียง และ งดออก

เสียง จำนวน 2 เสียง ลำดับต่อไป ผมขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ         
แปรญัตติ คนที่ 3 เชิญครับ 

 
/นายนาน… 
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นายนาน ราชเนตร  ผมขอเสนอ นายอดุลย์  ไชยวุฒิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
(สมาชิกสภา เขต 1) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร นายนาน ราชเนตร เสนอ นายอดุลย์   ไชยวุฒิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอ  
(ประธานสภา)  ผู้รับรอง จำนวน 2 คน ครับ 

1. นายสมชาติ โต๊ะเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นผู้รับรอง คนที่ 1  
2. นายเอกพันธ์ ตุ่นนวน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นผู้รับรอง คนที่ 2  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบให้ นายอดุลย์ ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
คนที่ 3 โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ จำนวน  10 เสียง  
-  ไม่เห็นชอบ จำนวน    -  เสียง 
-  งดออกเสียง จำนวน   2  เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภาเทศบาล ,  

นายอดุลย์ ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีมตเิห็นชอบให้ นายอดุลย์ ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภา) เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน  10 เสียง และ งดออก

เสียง จำนวน 2 เสียง ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้  

    คนที่ 1 นายสุวัจน์       แข่งขัน ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    คนที่ 2 นายสงกรานต์  มากสุก ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    คนที่ 3 นายอดุลย์       ไชยวุฒิ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เมื่อเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ก็ขอให้ทางเลขานุการสภาได้นัดประชุม เพ่ือ
คัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบต่อไป  เชิญท่าน
เลขานุการสภา ได้ชี้แจงครับ 

นายเชิดพงค์ อัมพุธ ตามมติในที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 (เลขานุการสภา)   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ งแรก  ให้ เป็นหน้ าที่ ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ ฉะนั้นผมจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก ในวันพุธ 
ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือ
คัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติและผมก็จ ะขออนุญาตท่าน
ประธานสภาเพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องการกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 และกำหนดวันประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที ่2 ครบั 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ และได้นัดประชุมคณะกรรมการแปร 
(ประธานสภา) ญัตติเพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวัน 10 สิงหาคม 

2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องรายงานให้ประธานสภา
และประธานสภาจะต้องรายงานให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ขอเชิญ นายสงกรานต์ มากสุก 
สมาชิกสภา เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

/นายสงกรานต์.… 
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นายสงกรานต์ มากสุก    เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(สมาชิกสภา เขต 1) ผมในนามของคณะกรรรมการแปรญัตติ จึงได้ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการแปรฯ อีก 2 ท่าน 

ในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดในระหว่างวันที่ 11 - 14  สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และในการ
กำหนดประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่ยื่นญัตติเข้าร่วมประชุมด้วย กระผมขอนำเรียน
ไว้เพียงเท่านี ้ครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในนามของกรรรมการแปรญัตติ  
(ประธานสภา)  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดวันเสนอแปรญัตติและวันประชุมของคณะกรรมการ 

แปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคำแปร
ญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องรายงานให้ประธานสภาและประธานสภาจะต้องรายงานให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ นะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(ประธานสภา) ประชุมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมขอเรียนเชิญ ครับ ขอเชิญท่านธวัช  ไชยวุฒิ ครับ  
นายธวัช  ไชยวุฒิ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
(สมาชิกสภา เขต 2) ประชุมทุกท่าน ผม นายธวัช  ไชยวุฒิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สำหรับวันนี้ ผมอยากจะ 

สอบถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกเทศมนตรีและท่าน          
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องแรก รถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลทำไมถึงเสียบ่อยครับและจะมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไรบ้าง เรื่องที่ 2 รถตู้อีกคันที่มีผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์
จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ายังไม่ได้ใช้งาน       
ผมก็อยากรู้รายละเอียดก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงด้วย และเรื่องที่ 3 เรื่องงบประมาณที่เรา
ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น จาก อบจ. หรือจากทางหลวงชนบท ผมก็อยากจะ
ให้ทางผู้บริหารได้ช่วยติดตามได้หรือไม่ บางครั้งชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อน อย่างเช่น
ถนนสายสุสานหรือสายอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาก็อยากจะให้ทางผู้บริหารช่วยติดตามด้วยซึ่ง
งบประมาณของเทศบาลเราก็มีน้อยอยู่แล้ว งบประมาณที่เหลือประมาณสามล้านกว่าบาท           
จะทำอะไรมากก็ไม่ได้นะครับ แต่ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านมีมาก ผมก็ขอฝากถึง
ผู้บริหารจำนวน 3 เรื่อง ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านธวัช  ไชยวุฒิ ก่อนที่จะให้ท่านนายกฯได้ชี้แจง ผมขอขอบคุณ นายสงกรานต์  
(ประธานสภา) มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ,นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ,              

นายอดุลย์ ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2, นายสมชาติ  โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 และ นาบธวัช  ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ได้ติดตามเรื่องถนนสายข้าง
สุสานและผมก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องชาวบ้าน แทนสมาชิกสภาและแทนคณะผู้บริหารด้วย    
ส่วนที่ว่าได้รับเรื่องอะไรมา ผมก็ยังไม่ทราบเรื่องนะครับ หรือว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ผมก็
ยังไม่ทราบเรื่องตรงนั้น เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากผมติดภารกิจ ผมคิดว่าไม่น่ามี
ปัญหาอะไรเพราะว่าพวกเราได้ช่วยกันติดตามมาตลอด ผมก็เลยจะขอขอบคุณที่ท่านได้
ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  

 
/นายสมพันธ์.... 

 



-19- 
 
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาล ตลอดจน  
(นายกเทศมนตรี)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์  ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ สำหรับเรื่อง

รถกู้ชีพกู้ภัยและรถตู้ ผมจะขออนุญาตมอบให้จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุม สำหรับเรื่องถนนสายข้างสุสานพอดีว่าวันก่อนผมก็ได้ไปกับท่านสมาชิกสภาเพราะว่า
ผมติดภารกิจมีประชุมของนายกฯทั้ง 11 แห่ง ที่เทศบาลนะครับ แต่ผมก็ได้รับแจ้งจากเลขาฯ
เรียบร้อยแล้วว่าช่างของ อบจ. ก็จะได้มาซ่อมแซมถนนโดยทำการบดอัดและก็ลาดยางแต่
ไม่ใช่แอสฟัลท์ติก จะเป็นลาดยางโดยการฉีดน้ำยางก่อน เนื่องงบประมาณของ อบจ.ก็มี               
ไม่เยอะก็อยากจะนำเรียนให้ท่านธวัช  ไชยวุฒิ ได้รับทราบ สำหรับเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยและรถตู้
ผมขออนุญาตมอบให้จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปขอเชิญ จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
(ประธานสภา)  และบรรเทาสาธารณภัย ครับ   
จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล และ 
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา    

สาธารณภัย สำหรับเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยคันที่เป็นรถกระบะสาเหตุที่รถเสียบ่อยเนื่องจากรถได้รับ
ในส่วนของภารกิจเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557  และเริ่มวิ่งรับผู้ป่วยฉุกเฉินมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งภารกิจที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งระยะเวลาการใช้รถก็
ยาวนานมากแล้วจึงทำให้รถเสียบ่อย อย่างล่าสุดนี้แบตเตอรี่เสียนะครับ แต่ตอนนี้ก็ได้ทำการ
บันทึกขออนุมัติจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสายพานไทม์มิ่งก็มีอาการเสียงดังก็ได้
ทำบันทึกซ่อมเครื่องยนต์ไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเบตเตอรี่จะเสียมันก็จะมีปัญหาเล็ก ๆ
มาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจเช็คเบื้องต้นประจำทุกวันและก็ได้รายงานให้ทราบทุกวันอยู่แล้ว
สิ่งไหนที่เล็ก ๆ น้อย ๆ เราสามารถแก้ไขได้เราก็แก้ไขกันไป ล่าสุดไดร์สตาร์ทไม่สามารถชาร์ต
ได้อีกนะครับ เพราะสิ่งพวกนี้เราไม่เคยดำเนินการซ่อมมาก่อน ตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 เป็นต้นมา ซึ่งก็ได้ทำบันทึกซ่อมเรียบร้อยแล้วมันก็ประกอบกับรถใช้งานมาเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานมาแล้วจึงทำให้รถเสียหายบ่อย ประกอบกับบางวันเราได้รับเคสเยอะ
พนักงานขับรถแทบจะไม่ได้กินข้าวบางวันในพ้ืนที่เราก็ไม่มี บางวันก็รับการร้องขอจากสี่ตำบล 
แต่ตอนนี้รถเราเสีย ทางสี่ตำบลก็เข้ามาช่วยเหลือเราในส่วนของการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน        
ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียง กรณีในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงสี่ตำบลเขาไม่รับ ก็มีเคสติดเตียงอยู่
สองรายทางผมก็ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือไปเพราะว่าเขาได้นัดมาก่อนและได้ขออนุญาต
มาก่อนแล้ว ก็จะมีหมู่ 9 บ้านจะอยู่ติดกับบ้านหนานไผ่และหมู่ 12 ก็จะเป็นพ่อเล็ก นะครับ 
ก็ได้ดำเนินการนำรถตรวจการณ์ไปรับไปส่ง ทางเราก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
ประมาณหนึ่งก็แก้ไขปัญหาไปพลาง ๆ ก่อน ส่วนรถตู้ที่ได้รับบริจาคมา ปัจจุบันได้นำมาแจ้ง
จอดเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2565 ณ ตอนนั้นที่แจ้งจอดท่านนายกเทศมนตรีก็ได้
มอบหมายให้ผมพร้อมกับพนักงานขับรถไปประสานที่สำนักงานขนส่งและเจ้าพนักงาน
ทะเบียนท่านก็ให้คำแนะนำให้แจ้งจอดนะครับ ทำไมถึงต้องให้แจ้งจอดก็เพราะว่าป้าย
ทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนเชียงใหม่แล้วระหว่างที่คณะกรรมการได้ไปดำเนินการตกแต่ง
ภายในรถในระยะเวลาสองเดือนนั้นที่รถไปจอดอยู่ระหว่างดำเนินการทะเบียนรถของ
เชียงใหม่หมดก็ต้องไปต่อที่ขนส่งเชียงใหม่ จะต่อที่ขนส่งจังหวัดพะเยาก็ไม่ได้  ตรงนี้นาย
ทะเบียนท่านได้บอกมาและแนะนำว่าถ้าไปก็ต้องแจ้งจอดหลังจากแจ้งจอดเรียบร้อยก็ขอ            
จดทะเบียนใหม่เป็นของรายใหม่ได้เลย  

/ซ่ึงเรา... 
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ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการแจ้งจอดและขอต่อทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็ไปขอคน
และในส่วนของการจดทะเบียนใหม่ก็เป็นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำนะครับ ในส่วนของขนส่ง
ตอนที่เราไปปรึกษาครั้งแรกก็ไม่ได้บอกเราหมดนะครับ ยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ
ประกาศของสรรพสามิตเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ ของรถยนต์นั่ง
หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลจะติดตรงนี้ ซึ่งตอนนั้นก็ได้บอก
เราแล้วว่าทำไมเราถึงไม่โอนเป็นของเทศบาลเสียก่อน เพราะถ้าหากว่าโอนเป็นชื่อของ
เทศบาลก่อนระหว่างรัฐกับรัฐมันจะได้รับการยกเว้น ระเบียบ กฎหมาย ภาษีต่างให้ทุกอย่าง 
ไม่ว่าจะเป็น ภาษี พรบ. ภาษีป้าย อะไรทุกอย่างก็จะได้รับการยกเว้น แม้แต่ในส่วนของ
หลักเกณฑ์ตัวนี้แต่ว่ารถคันนี้ได้ดำเนินการตกแต่งภายในไปเรียบร้อยแล้ว ผมก็ได้ดำเนินการ
ไปประสานที่สรรพสามิตร ตามที่ขนส่งได้แนะนำมา สรรพสามิตรก็ได้ชี้แจงบอกเรามาว่าท่าน
ทำผิดในส่วนของประกาศตัวนี้ทั้งสองอย่าง ที่เขาได้ให้คำแนะนำมาก็คือย้อนกลับไปเป็น
ปัจจุบันเหมือนเดิม คือ ให้รื้อทุกอย่างออกจำนวนที่นั่งเหมือนเดิม พอโอนมาเป็นของเทศบาล
เรียบร้อยแล้ว  ค่อยมาว่ากัน ใหม่ อีกอย่ างต้องให้ สรรพสามิตรปรั บ  จากราคารถ        
500,000 บาท ก็จะประมาณ 100,000 บาทนะครับ พอปรับแล้วก็ให้ในส่วนของร้านค้า  
ที่ไปทำต่อเติมมาเป็นคนติดต่อขอยกเว้นระเบียบฯหรือขอชำระภาษีอัตราศูนย์บาทนะครับ    
ซึ่งการขอยกเว้นหรือขอชำระภาษีนั้นไม่ใช่ในส่วนของเทศบาล ต้องเป็นคนเก่าเท่านั้น ล่าสุดก็
ได้ไปปรึกษากับทางจังหวัด ทางจังหวัดเขาก็ให้ทำหนังสือไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วทางจังหวัด
เขาก็จะไปพิจารณาไกล่เกลี่ยให้ แต่ล่าสุดหนังสือที่ตอบกลับมาจากขนส่ง จาก สสจ. และจาก
สรรพสามิตร เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ตรงนี้จะต้องดำเนินการชำระหรือว่าไปทำตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เรียบร้อยก่อน แต่เขาก็ไม่ทำให้ ตอนนี้ก็จะติดตรงนี้อยู่ ถ้าสามารถคุย
กับผู้หลักผู้ ใหญ่ ได้ขนส่งก็จะพยายามให้อยู่  แต่ที่จริงแล้วสรรพสามิตรก็บอกเลยว่า
สรรพสามิตรไม่มีหน้าที่จะมาจับปรับ เพราะรถคันนี้เป็นรถบริการประชาชนในการช่วยชีวิต
ชาวบ้านอยู่ที่ ขนส่งเท่านั้นดูว่าขนส่งเขาจะพิจารณาให้หรือไม่นะครับ แต่ขนส่งกับ
สรรพสามิตรก็โยนกันไปโยนกันมา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่แนะนำมา แต่มันก็เป็นเคสที่ใกล้เคียง
กับของเราคือเคสมูลนิธิเขาได้จัดซื้อรถตู้พยาบาลสำเร็จมาเพ่ือวิ่งออกมาให้บริการใกล้เคียง  
แต่เขาก็ติดอัตราศูนย์เหมือนเรานะครับแต่ว่าเขาไปดำเนินการที่จังหวัดเชียวใหม่ ตรงนี้ก็ขอ
อนุญาตไม่เอ่ยชื่อ เพราะว่าที่เชียงใหม่ไม่ค่อยเข้มงวดเหมือนพะเยา ที่เชียงใหม่พูดตรง ๆ       
ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่ว่าจะนำรถตู้มาเป็นรถตู้พยาบาลรถที่นั่งไม่เกิน 10 คน จะมีอยู่        
ข้อหนึ่งที่ว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้นำเข้าที่ประสงค์จะขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับ
รถยนต์ที่ไม่เกิน 10 ที่นั่งที่เป็นรถพยาบาลจะต้องยื่นคำขอจะต้องเป็นร้านที่รับทำเป็นผู้ยื่น  
คำขอนะครับ ระเบียบฯก็จะว่าไว้แบบนี้เลยแต่ที่เชียงใหม่ของมูลนิธินั้นเขาจะขอเลยครับ            
ไม่เกินสองหมื่นบาท ตรงนี้ผมก็ขออนุญาตชี้แจงก็คือจริง ๆ แล้วถ้าเป็นรถใหม่ทางบริษัทหรือ
ห้างร้านใหญ่ ๆ เขาก็จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกอย่างเลย แต่ถ้าเป็นร้านเล็ก ๆ จังหวัดเล็ก ๆ  
ก็ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนสรรพสามิตร ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไร ก็เลยไปขอตรงนี้ไม่ได้นะครับ อย่าง
ทุกวันนี้ผมก็ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถสตาร์ทรถและอุ่นเครื่องยนต์ไว้ให้พร้อมใช้งาน            
ถ้าเราได้ไปติดต่อขออนุญาตต่อและก็โอนเป็นของเทศบาลแล้ว รถก็จะได้ดำเนินการต่อไปได้  
ผมก็ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ ต่อไปมที่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
(ประธานสภา) 

/นายธวัช... 
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นายธวัช ไชยวุฒ ิ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
(สมาชิกสภา เขต 2) ประชุมทุกท่าน ผม นายธวัช  ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็ขออนุญาตสอบถาม 

เรื่อง รถ กรณีรถปิ๊กอัพของเทศบาลเราสามารถจะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
ประจำปีสามารถทำได้หรือไม่ครับ พูดง่าย ๆ ก็คือไม่อยากให้รถเสียบ่อย สามารถใช้งานได้
ตลอด ถ้ารถเสียเราสามารถซ่อมแซมได้ทันที จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ หรือว่ามีแนวทาง
อย่างไร ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านธวัช ไชยวุฒิ ขอเชิญ จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร ์หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ครับ 
(ประธานสภา)    
จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล และ 
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ผมขออนุญาตชี้แจง ณ ปัจจุบันนี้ ผมได้ดำเนินการมาได้เกือบ 1 ปีแล้ว คือ 
พนักงานขับรถ ก่อนที่จะนั่งต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ที่อยู่ในรถทุกอย่างว่ามีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือชาวบ้านหรือไม ่สตาร์ทรถ เช็ครถทุกอย่าง เช็คน้ำมัน ของเหลวทุกอย่างนะครับ แต่
ที่ว่าจะให้เช็คประจำปีนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้หรือไม่  แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ผมจะได้ให้
พนักงานขับรถดูแลรถเบื้องต้น แต่ถ้าว่ารถเสีย พนักงานขับรถก็ต้องทำบันทึกรายงานผู้กำกับ
ดูแลและผู้กำกับดูแลจะได้จัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติซ่อมแซมเป็นราย ๆ
ไปนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถซ่อมแซมประจำปีได้หรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  
(ประธานสภา)  ขอเชิญ นายนาน ราชเนตร ครับ  
นายนาน ราชเนตร  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
(สมาชิกสภา เขต 1) ประชุมทุกท่าน ผม นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก็จะขอย้อนไปที่ท่าน  

ธวัช  ไชยวุฒิ ได้พูดไว้เมื่อสักครู่ เรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยที่เสียนะครับ ผมว่าไม่ต้องปล่อยให้รถเสีย 
ไว้นานจะได้ไหมครับ อย่างเมื่อวันก่อน ผมก็ขอฝากหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ด้วยที่ว่ารถเสีย
มาแล้ว 5 วัน พี่น้องชาวบ้านก็เดือดร้อน ผมก็ทราบแค่ว่าแบตเตอรี่เสียรถลูกเดียวแต่ปล่อย
ให้รถเสียอยู่ 5 วัน วันนี้ลูกน้องของหัวหน้าฯ ประมาณ 4-5 คน มาเดือดร้อนที่เทศบาล        
มาเจอผมพอดี แล้วอีกวันเวลาตอนเช้า ผมก็ไปเจอชาวบ้านรายหนึ่งที่หน้าอนามัยถูกแมลงผึ้ง
หรือแมลงต่อยมานอนอยู่ตรงนั้น ผมก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรมา ก็บอกว่าสามีถูกแมลงต่อต่อย 
ทำให้หายใจฝืด ทำให้อ่อนแรงไปหมด หัวใจก็เต้นช้า คนเป็นภรรยาก็นั่งร้องไห้และก็มี
ชาวบ้านมารุมดู แล้วก็ถามหารถฉุกเฉินของตำบลบ้านถ้ำ ว่ารถอยู่ไหน ผมก็บอกว่ารถของ
บ้านถ้ำเสีย แต่ก็ไปขอความอนุเคราะห์รถจาก อบต.คือเวียง ซึ่งก็มารับช้าหน่อยเพราะว่า
อาจจะพ้ืนที่อยู่ไกล ผมก็เลยจะขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าต่อให้เช็ครถตลอด ถ้าเสียก็ให้รีบนำไป
ซ่อมและอย่าให้รถเสียบ่อยนะครับ ถ้ามันเสียก็อย่าปล่อยไว้หลายวันให้รีบเอาไปซ่อม ผมก็ขอ
ฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายนาน ราชเนตร ขอเชิญ จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ ครับ  
(ประธานสภา)  
จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล และ 
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ก็ต้องขอขอบคุณท่าน สท.นาน ราชเนตร ที่เป็นห่วง ในส่วนของรถกู้ชีพกู้ภัยเรา 
ก็พยายามจะคงสถานะเพ่ือให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  

/เหมือน… 
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เหมือนที่ผมได้นำเรียนที่ประชุมไปแล้วว่ารถเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซ่อมแซมมาใช้
งบประมาณก็ค่อนข้างเยอะมากหวังว่าจะได้รถตู้มาใช้งานก็เกิดความติดขัดปัญหาอีกตรงนี้
ทางฝ่ายป้องกันฯก็ได้พยายามอย่างเต็มที่กำชับพนักงานขับรถให้ดูแลรถอย่างที่ผมได้นำเรียน
ไปแล้วนะครับ ผมก็ได้ดำเนินการในส่วนของปัญหา ระเบียบฯการใช้รถต่าง ๆ ที่บังคับให้      
พนักงานขับรถให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น จะเห็นได้ว่าท่านรองฯเขียนทองจะรายงานผ่าน
ผมตลอดว่าวัน ๆ หนึ่งพนักงานขับรถได้ตรวจเช็ค ได้ทำระบบอะไรบ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่า
ไปเจอปัญหาว่ารถเสีย ขั้นต้นนี้ ผมจะดำเนินการให้พนักงานขับรถดูแลและเช็ครถเสียก่อนว่า
ตรงไหนที่มันเสีย ถ้าหากว่ารถสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นอะไร เบื้องต้นเราก็ต้องพิจารณาว่า
สาเหตุมาจากระบบเครื่องยนต์แน่นอน ก็ได้ประสานช่างให้เข้ามาดูนะครับ กว่าช่างจะเข้ามา
ดูก็เป็นวันที่สองแล้ว แต่วันแรกพนักงานขับรถก็บอกว่าเสียงดังอาจจะเพราะสายพานหรือ          
ลูกลอกเสียหรือเปล่า ตรงนี้พนักงานขับรถก็ได้รายงานผมตลอดอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้
เสียก็ไม่สามารถบันทึกซ่อมได้และทางระเบียบราชการ ถ้าครุภัณฑ์เสียก็ต้องได้ทำบันทึกมา
ตั้งแต่พนักงานขับรถเสนอถึงผู้กำกับดูแลและการอนุมัติในส่วนของผู้มีอำนาจก็คือท่านนายก 
เพ่ือจะได้พิจารณาอนุมัติให้ซ่อมแซมได้ ระยะเวลาขั้นตอนก็มีอยู่นะครับ อย่างครั้งที่แล้วก็ตรง
กับวันหยุดติดต่อกันหลายวันด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขออนุญาตนำเรียนว่าถ้าหากเกิดฉุกเฉิน
ตรงนี้ภาคีเครือข่ายทั้ง 4 ตำบลสามารถวิ่งให้การช่วยเหลือได้หมดแต่ที่ไม่รับก็กรณีผู้ป่วย      
ติดเตียง บางครั้งหมอนัด พูดตรง ๆ ชาวบ้านอาจจะโกหกเราก็มีนะครับว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
พอเราไปถึงก็เดินขึ้นรถเองได้ บางครั้งเราปฏิเสธก็ลำบากใจนะครับ จึงจำเป็นต้องบอกไปว่า
ครั้งต่อไปอย่าทำอย่างนี้เพราะว่าสมมุติมีเคสข้างหน้าเกิดฉุกเฉินมากกว่านี้นะครับ แต่ก็
พยายามจะตรวจเช็ครถ ดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด ขอบคณุครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ และเท่าทีผ่มได้ฟังมานั้น สมาชิกสภาบางท่านบางคน 
(ประธานสภา) ก็ด้วยความหวังดีก็ไม่ได้สร้างปัญหาเป็นบางคำถามเท่าที่ผมได้ฟังมานะครับ เป็นบางอย่างก็

ควรพิจารณาด้วย มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ   
นายสกานต์  แปงศรี  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภา เขต 2) ประชุมทุกท่าน ผม นายสกานต์ แปงศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมอยากจะเรียน

สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี  เรื่องการสอบตำแหน่งพนักจ้าง
ทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) ที่ผ่านมานั้น ว่าท่านนายกได้รับรู้หรือว่าบริหารจัดการอย่างไรบ้าง มีความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม จริยธรรม คุณธรรม อย่างไร เพราะว่าชาวบ้านก็ได้สอบถามมาว่าการสอบ
ครั้งนี้ต้องใช้เส้นสายก่อนจะสอบหรือไม่ ผมก็เลยตอบว่าผมไม่ได้ใช้เส้นสายใครเพราะว่า         
ลูกสาวผมก็มาสมัครสอบเหมือนกันผมก็บอกว่าไม่ต้องมาสอบ แต่ลูกสาวก็บอกว่าอยากมา
สอบเพ่ือเอาประสบการณ์ หลังจากประกาศผลสอบออกมาแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้าง
นะครับ ผมกอ็ยากจะเรียนถามท่านนายกฯว่าท่านได้บริหารจัดการอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
(ประธานสภา)  
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วม  
(นายกเทศมนตรี)  ประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ต้องขอขอบคุณท่าน 

สกานต์ แปงศรี ที่ได้นำปัญหามาแจ้งให้สมาชิกสภาทราบในที่ประชุมแห่งนี้ ผมก็จะได้อธิบาย
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องการสอบตำแหน่งพนักจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) ผมก็ได้มอบหมาย
ให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นประธานและไดแ้ต่งตั้งกรรมการ  

/โดยจะม.ี.. 
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โดยจะมีท่าน ผอ.กองการศึกษา ได้ดำเนินการ ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมจะไม่ยุ่งเพราะว่า
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ ผมก็ได้มอบหมายให้ท่านปลัดและให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการด้วย
ความโปร่งใส ทำให้ดี ห้ามใช้เส้น ใครเก่งคนนั้นก็สอบได้นะครับ เราวัดที่ความรู้ความสามารถ 
ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคณะกรรมการเลย ก็ขอให้ท่านไปชี้แจงกับพ่ีน้องชาวบ้าน เพราะพ่ีน้อง
ชาวบ้านบางคนก็มีอคติกับนายกฯ บางคนก็รักนายกฯ บางคนก็ไม่ชอบนายกฯ ก็เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่จะถูกนินทานะครับ ผมจะขออนุญาตให้ท่าน ผอ.อรัญญา ไชยวุฒิ   ได้ชี้แจง
เพราะว่าท่านเป็นคนที่เก่ียวข้องโดยตรงที่ท่านปลัดได้มอบหมาย ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอเชิญท่าน ผอ.อรัญญา ไชยวุฒิ ครับ 
(ประธานสภา)  
นางอรัญญา ไชยวุฒิ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล และ 
(ผอ.กองการศึกษา) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอรัญญา ไชยวุฒิ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  หลังจากที่

ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือท่านปลัดเทศบาลก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง เพราะว่าการ
สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ในครั้งนี้ตำแหน่งว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งว่างมานานแล้ว 
ในฐานะผู้อำนวยการกองศึกษา ที่ได้รับผิดชอบโดยตรงเท่าที่จำได้ก็ได้ทำบันทึกเป็นครั้งที่ 3 
แล้วที่ว่าให้ทำการสรรหาพนักงานจ้างก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบของการบริหาร          
งานบุคคล ซึ่งตอนนี้ก็ได้ประกาศผลผู้ที่สอบได้ จำนวน 3 คน แล้ว และนักทรัพยากรบุคคลก็
ได้เรียกให้ผู้ที่สอบได้มาทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และทางกองก็ได้ส่งผู้ที่สอบได้ไปทำงานที่   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว เท่าที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายตาม
ระเบียบของการสอบทุกอย่างนั้น ยืนยันได้ 100% ว่าดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ถ้ามีผู้ใดมีข้อสงสัย ข้อข้องใจ ก็สามารถสอบถามตรวจสอบได้โดยตรงที่งาน
บริหารงานบุคคลได้เลย ดิฉันก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณค่ะ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่าน ผอ.อรัญญา ไชยวุฒิ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
(ประธานสภา)  
นายสกานต์ แปงศรี  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภา และ
(สมาชิกสภา เขต 2) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสกานต์ แปงศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็ได้ฟัง        

คำชี้แจงจากท่านนายกฯแล้ว ก็ขอขอบคุณ แต่ว่าที่ผมได้มาพูดในที่ประชุมในวันนี้ ผมก็ไม่ได้มี
อคติอะไรก็เพราะว่าเป็นห่วงท่านนายกฯ นะครับ ก็ไม่ได้อิจฉาไม่ได้ริษยาอะไรเพราะว่า
ชาวบ้านได้สอบถามมาว่าถ้าหากจะเอาคนของตนเข้ามาทำงานอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีการสอบก็ได้
ก็ให้เอาเข้ามาทำงานเลย ด้วยความเข้าใจของชาวบ้านที่ได้มาถามผมแบบนี้แต่ส่วนตัวของผม
ไม่ได้มีปัญหา ไม่ได้มีอคติอะไร ตามที่ชาวบ้านได้ถามมา ผมก็จะได้เอาคำตอบในที่ประชุมใน
วันนี้ไปบอกกล่าว ได้ชี้แจงให้กับชาวบ้านได้เข้าใจต่อไป ขอบคุณครับ   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปมีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
(ประธานสภา)  
นายสังคม ราชเนตร   เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภา และ
(สมาชิกสภา เขต 1) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสังคม ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องท่ีผมจะ 

แจ้งในที่ประชุมวันนี้มีชาวบ้านสอบถามผมมาหลายคนเรื่องท่อชาวบ้านทำไมถึงเอาท่อมากอง
ไว้ หลายวัน หลายเดือน เมื่อไหร่จะนำท่อไปใส่ เพราะว่าเดือนสิงหาคมน้ำก็จะมาเยอะ 
ชาวบ้านก็ฝากมาบอกว่าเอาท่อไปใส่ให้มันเรียบร้อย เพราะถ้าวางไว้อย่างนั้นอาจจะมีคนมา
ขโมยท่อได้ ถ้าท่อหายก็จะยุ่งเพราะว่าไม่ได้ใส่ ชาวบ้านก็จะมาเดือดร้อนให้ผมอีก ผมก็ขอ
คำตอบด้วย ขอบคุณครับ  

/นายศรีคำ.... 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปมีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
(ประธานสภา)  
นายเขียนทอง คำนวล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาล ตลอดจน 
(รองนายกเทศมนตรี)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ สำหรับ 

เรื่องท่อผมจะขออนุญาตให้ ผอ.สุวิทย์ เป็นผู้ชี้แจง เพราะว่าผมก็ได้ประสานกับท่านตลอดว่า
ติดขัดตรงไหนบ้าง ขอบคุณครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปขอเชิญ ผอ.สุวิทย์ เมืองมา ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
(ประธานสภา)  
นายสุวิทย์ เมืองมา เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดฯ และ 
(ผอ.กองช่าง) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุวิทย์ เมืองมา ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับเรื่องท่อนั้น 

สมัยก่อนที่ผ่านมาเวลาซื้อท่อมาแล้วก็จะนำท่อไปลงไว้ที่หน้างานเลย แล้วนำรถ JCB มาใส่ 
แต่มาพักหลังนี้ไม่ให้เอาไปกองไว้ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เป็นการเพ่ิมภาระเราไปอีก ถามว่าเราจะ
ยกท่อเมตรนี้ไปอย่างไร เพราะรถหกล้อเราก็ไม่มี แต่บางครั้งก็ได้รับอานิสงฆ์จากท่านสมาชิก
สภาที่มีรถ ขอให้มาช่วยก็ได้อยู่ แต่บางครั้งเขาก็ต้องไปทำงานอย่างอ่ืน อีกอย่างถ้าเราเอามา
กองไว้ทั้งหมดงบประมาณในการถมก็ต้องใช้เยอะ บางครั้งงบประมาณในการจ้างเหมาก็มี
จำกัดบ ผมก็ต้องดูว่างบประมาณตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้ ผมก็จะขออนุมัติโอนงบประมาณมาใน
งบจ้างเหมาบริการ เพ่ือจะได้จ้างเหมาทั้งขนและนำไปถมนะครับ ก็ใช้งบประมาณเยอะ
เหมือนกัน แต่ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ประสานกับท่านรองฯเขียนทองตลอด ว่ามีจุดไหนบ้าง        
ที่ได้เขียนในแบบคำร้องมา ก็จะเอาตามรายการในแบบคำร้องนะครับ ว่าเราจะไปลงเมื่อไหร่
และมีจุดไหนบ้าง ก็ขอระยะเวลาอีกสักหน่อย ก็คงไม่เกินสัญญาภายใน 52 วันนี้ที่ผมจะ
ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่าน ผอ. กองช่าง มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
(ประธานสภา)  
นายสุวัจน์ แข่งขัน    เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภา และ
(สมาชิกสภา เขต 1) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมก็อยากจะ 

ถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี เรื่องถนนสายเข้าพ้ืนที่ทำการเกษตร 
ช่วงนี้ถนนมีความเสียหายเยอะมาก ไม่ว่าถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและก็
มีปัญหากับน้ำที่ลำเหมืองตื้นเขิน ทำให้น้ำทะลักข้ามถนนมา ชาวบ้านก็ร้องเรียนมาเยอะผม        
ก็ขอฝากท่านนายกฯช่วยดูแลโดยการหาแหล่งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมตรงนี้ ผมก็ขอฝาก
ท่านนายกฯพิจารณาด้วย อีกเรื่องก็คือ ถนนที่ลงหินคลุกที่อยู่ในเทศบัญญัติไม่ทราบว่าตอนนี้ 
ยังเหลืออีกกี่สายที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะว่าชาวบ้านก็ได้ฝากถามมานะครับ ผมก็มีเรื่อง
สอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านสุวัจน์ แข่งขัน มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
(ประธานสภา)  
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาลตลอดจน   
(นายกเทศมนตรี)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมพันธ์  ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณ

ท่านสุวัจน์ แข่งขัน ที่ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านมาแจ้งในที่ประชุมสภา
แห่งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารได้เข้าไปดูแลได้แก้ไขปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านต่อไป ในส่วนของถนน
ทางเข้าพ้ืนที่ทำการเกษตร  

/ทางผู้บริหาร... 
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ทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจงบประมาณของเทศบาลรายจ่ายเราก็มีเยอะ และงบซ่อมแซม
เราก็ใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้ว ในเรื่องการขุดลอกและเรื่องการลงหินคลุกถนนสายพ้ืนที่ทำ
การเกษตรเราก็ได้แก้ไขกันไปเยอะแล้ว เรื่องถนนหนทางที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำหลาก
ไหลมาและพัดเอาเศษกิ่งไม้ เศษหญ้า ทำให้น้ำระบายไม่ทันน้ำก็เลยล้นทะลักเข้ามถนนทำให้
ถนนหนทางชำรุดเสียหายและก็มีบางพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมทำให้ถนนเสียหายและในส่วน
ผู้บริหารก็จะเร่งแก้ไขปัญหา ในส่วนที่ท่านสุวัจน์ แข่งขัน ได้สอบถามว่าถนนที่ลงหินคลุก
งบประมาณในเทศบัญญัติและงบจ่ายขาดเงินสะสมได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว คงเหลือ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเท่าไร สำหรับหินคลุกตอนนี้เราได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 
12 โครงการ คงเหลืออีก 9 โครงการ และตอนนี้ก็ได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและลงระบบ 
egp เรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมาระบบมีปัญหาบ่อยซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้เร่งเจ้าหน้าที่แล้ว และ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำมาเสนอผมแล้ว ในอาทิตย์หน้าน่าจะได้ทำสัญญานะครับ ก็จะได้ดำเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้านต่อไป ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ครับ ถ้าไม่มีผมจะใหท้างเลขานุการ 
(ประธานสภา) สภาเทศบาล ได้ปิดท้าย และผมก็จะขอฝากท่านนายกเทศมนตรีได้ดูแลเรื่องระบบต่าง ๆ       

ถ้าติดขัดตรงไหนก็ขอให้แก้ไขด้วยนะครับ บางครั้งระบบอินเตอร์เน็ตอาจจะมีความแรงไม่พอ
ต่อการเข้าระบบ เพราะผมก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่บางครั้งระบบก็มีปัญหาจริง ๆ  
บางทีพิมพ์เสร็จหมดแล้วพอจะเข้าไปกดคลิกบันทึกข้อมูลในระบบมันก็ล่มบันทึกไม่ได้น ผมก็
คิดว่า wifi ของเรามีความแรงไม่พอหรือเปล่าครับ ผมก็ขอฝากท่านนายกฯได้ศึกษาและแก้ไข
ปัญหาตรงสาเหตุว่าจะเป็นเพราะระบบของเราหรือเปล่า ส่วนใหญ่ถ้าผมเข้ามาสำนักงานผมก็
ต้องเข้าไปดูก่อนว่าจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นเพราะระบบที่ทำให้งานมีปัญหาล่าช้า 
สรุปแล้วก็เป็นเรื่องของระบบ ก็ขอฝากไปยังท่านปลัดและท่านนายกฯด้วยว่าจะเป็นเพราะ
ระบบของเราหรือเปล่า ผมขอฝากด้วย และก่อนที่ผมจะปิดการประชุมก็ขอให้ทางเลขานุการ
สภาได้พูดเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ  

นายเชิดพงค์ อัมพุธ ผมก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องขอความร่วมมือทางผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล 
(เลขานุการสภา) เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ภาคเช้าเวลา 06.30 น. 

รถเริ่มเคลื่อน ภาคเย็นเวลา 17.30 น. รถเคลื่อนนะครับ ให้นัดเจอกันที่เทศบาลหรือว่าจะ
นัดให้คนขับรถไปรับที่บ้านก็ได้ สถานที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ส่วนอุปกรณ์ 
พานพุ่ม เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกที่จะไปร่วมพิธีทั่งภาคเช้า
และภาคเย็น รวมแล้วก็น่าจะประมาณไม่เกิน 5 คน ก็จะมีข้าราชการเข้าไปร่วมด้วย เพราะ
ปัญหาก็คือว่าสถานที่คับแคบพอสมควร ผมก็ขอฝากด้วยส่วนรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีทั้งภาคเช้า
และภาคเย็นค่อยส่งมาให้ที่ผมก่อนวันที่ 12 สิงหาคม นะครับ ผมก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านเลขานุการสภา มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไมมี่....ผมจะขอ 
(ประธานสภา) แจ้งเพ่ือทราบ สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ ในระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. และคนที่
ยื่นแปรญัตติจะต้องมาประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ
ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอนัดประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที ่2 และใน
วาระที่ 3 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

/โดยไม่ม.ี.. 
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โดยไม่มีหนังสือแจ้ง จึงขอนัดสมาชิกสภาทุกท่านผ่านในที่ประชุมแห่งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ และผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมสภาในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดี ผมขอปิดการประชุม ครับ 

 
 ปิดประชุมเวลา           14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ลงชื่อ.… 
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(ลงชื่อ)            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายเชิดพงค์ อัมพุธ) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

 
ด้วย ทางเลขานุการสภาได้ถอดเทปและพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา         
ได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที ่1 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ตามรายชื่อดังนี้ 

 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
       (นายธวัช  ไชยวุฒิ) 
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 
 
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายนาน ราชเนตร) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 1 
 
 
 
(ลงชื่อ)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                         

                   (นายสกานต์ แปงศรี) 
                                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 

 
สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้มีมติเป็นเอกฉันท ์รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ใน 

คราวประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 จึงขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

 
 
 

(ลงชื่อ)          
  (นายศรีคำ  อินต๊ะสาร) 

               ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 


